



ประกาศสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย

ที่ สคท. 022 / 2564

เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ฝึกสอนในโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
 ทางด้านกีฬาคาราเต้โตเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียนสำหรับนักเรียน
 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
 “คาราเต้คืนถิ่น”

ตามที่สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ได้ทำบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาคาราเต้โต เพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาคาราเต้โตเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียน เพื่อให้สถานศึกษานำทักษะทางด้านกีฬาคาราเต้โตไปพัฒนานักเรียน และเพื่ออบรมครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย จึงได้จัดอบรมหลักสูตรการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้ขั้นต้น และได้คัดเลือกผู้ฝึกสอนที่ผ่านการอบรมไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้โตในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

1. ผู้ฝึกสอน จะต้องขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย โดยระบุ ชื่อโรงเรียนในสังกัดที่ฝึกสอน

2. ผู้ฝึกสอน จะต้องมียุทธศาสตร์นักเรียน ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านกีฬาคาราเต้โต โดยพิจารณาตามขนาดของโรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 โรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 500 คน ควรจัดให้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ 10 - 20 คน

กลุ่มที่ 2 โรงเรียนขนาดกลาง มีจำนวนนักเรียนระหว่าง 501 - 1,200 คน ควรจัดให้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 20 คน

กลุ่มที่ 3 โรงเรียนขนาดใหญ่ มีจำนวนนักเรียนมากกว่า 1,200 คน ควรจัดให้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 30 คน

3. ผู้ฝึกสอน จะต้องทำบันทึกรายละเอียดในการจัดการเรียนการสอนประจำวัน และต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติการสอน ไม่น้อยกว่า 2 วัน (3 ชั่วโมง) ต่อสัปดาห์

4. ผู้ฝึกสอน จะต้องลงบันทึกเวลาในการเข้าสอนและลงลายมือชื่อไว้ทุกครั้ง

5. ผู้อำนวยการ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ประจำโรงเรียนในสังกัด จะต้องลงลายมือชื่อรับรองรายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการเรียนรู้ รับรองบันทึกเวลาในการสอน และรับทราบรายละเอียดในการจัดการเรียนการสอนประจำเดือน พร้อมประทับตราประจำโรงเรียน

ระยะเวลาในการจ่ายค่าตอบแทน เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 จนถึง 31 ตุลาคม 2565 หากผู้
ฝึกสอนปฏิบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สมาคมจะงดจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือนนั้น

ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564

พลเอก

นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

